

# ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๖๗๗



ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๔๐๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๘๔๓  
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้กำหนดปฏิทินและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เห็นชอบส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวและบันทึกคำขอของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับเทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ขอให้พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสารสิทธิ์ ไกรนารา)

ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๕๔๔๔ ๕๖๒๔ ต่อ ๑๓

ผู้ประสานงาน นางสาววันวิสาข์ มุงเมือง ๐๘๓ ๓๒๓๕๑๘๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๕๖๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๓๗๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจัดทำคำขอของงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้กำหนดปฏิทินและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เห็นชอบส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ในกรณี เพื่อให้การจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางจัดทำคำขอของงบประมาณรายการเงินอุดหนุนดังกล่าวและบันทึกคำขอของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายอัศวเดช กลิ่นสังข์ ๐๙๑-๘๔๐๘-๒๙๓

**แนวทางการจัดทำคำขอของงบประมาณเงินอุดหนุน**  
**ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา**  
**(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)**

ที่	รายการเงินอุดหนุน	ข้อมูลรายละเอียดประกอบการจัดทำคำขอ	กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/ ลักษณะของงบประมาณ
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน	<p>จัดสรรให้แก่เทศบาลนคร เทศบาลเมืองตามแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสรรศูนย์เยาวชนแห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- ไม่น้อยกว่า ๕ ชนิดกีฬา ตามมาตรฐานอุปกรณ์ของกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการเป็นผู้กำหนด</li> </ul> <p>๒. ค่าจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสรรศูนย์เยาวชนแห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง</li> </ul>	<p>- งบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุประเภทวัสดุกีฬา</p> <p>- งบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอยประเภทรายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p>
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	<p>จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ เช่น สารานุกรมสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน หนังสือสารคดี หนังสือบันเทิงคดี เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสรรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ ๑๕,๐๐๐ บาท</li> </ul> <p>๒. ค่าจัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการรักการอ่าน เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสรรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ ๕,๐๐๐ บาท</li> </ul>	<p>- งบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุประเภทวัสดุการศึกษา</p> <p>- งบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอยประเภทรายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p>